

Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn



Trường THPT Chuyên Thái Bình tiếp lửa cho các học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Xác định công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) là 1 trong 3 mục tiêu chiến lược của nền giáo dục giúp học sinh hoàn thiện tri thức, phát huy năng lực, năng khiếu của bản thân, thời gian qua, ngành Giáo dục đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tạo nên phong trào thi đua dạy và học sôi nổi, hiệu quả trong các nhà trường.

Trong kỳ thi HSG cấp tỉnh vừa qua, toàn tỉnh có 766 học sinh lớp 12 và 341 học sinh lớp 9 đạt giải. Số lượng, chất lượng học sinh đạt giải nhất, nhì, ba cao hơn năm trước, đặc biệt, một học sinh nữ của Trường THPT Hưng Nhân đã xuất sắc giành 2 giải nhất môn Toán học và Vật lý. Đồng chí Nguyễn Văn Đám, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để đạt được kết quả trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn những giáo viên có kinh nghiệm và thành tích cao trong công tác bồi dưỡng HSG để xây dựng đội thi. Hội đồng ra đề thi được cách ly triệt để, đề thi in sao, niêm phong từ từng phòng thi. Kỳ thi chọn HSG lớp 12 cấp tỉnh có 1.480 thí sinh dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã điều động cán bộ từ huyện này sang huyện khác coi thi, cử 1 cán bộ thanh tra tại mỗi hội đồng để giám sát toàn bộ quá trình thi. Toàn bộ bài thi được chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo ngay sau khi hoàn thiện công tác coi thi. Cùng với đó, Sở đã thành lập tổ làm phách độc lập với hội đồng chấm thi, mỗi bài thi trải qua 2 vòng chấm dưới sự giám sát của Thanh tra Sở. Nhờ thế, kỳ thi được đánh giá khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Là "địa chỉ" uy tín trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh thi HSG quốc gia, thầy giáo Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Bình chia sẻ: Bên cạnh việc ôn luyện kiến thức cho học sinh, tại phòng thí nghiệm, các thầy cô giáo phụ trách đội tuyển đã trực tiếp thực hiện thí nghiệm kiểm tra trên tất cả các thiết bị và hướng dẫn học sinh ôn luyện, bảo đảm học sinh đều làm chủ được các thiết bị thí nghiệm thực hành của môn thi. Cùng với đó, để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi chọn HSG quốc gia năm nay, trong thời gian ôn luyện, các đội tuyển HSG của trường đã được thi cạ sát với một số trường chuyên trong khu vực. Ngoài ra, nhà trường còn mời các thầy cô giáo có uy tín, các giáo sư đầu ngành của các trường THPT chuyên và các trường đại học, học viện để dạy các đội tuyển, qua đó vừa nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên vừa nâng cao kiến thức cho học sinh. Để đáp ứng yêu cầu nội dung thi HSG, đặc biệt là yêu cầu của các môn thi có nội dung phương án thí nghiệm thực hành, ngoài các thiết bị được cung cấp, một số giáo viên của trường đã lên các trường đại học, viện nghiên cứu để trực tiếp mua sắm hóa chất, thiết bị thí nghiệm thực hành.

Trường THPT Phụ Dục có thành tích dạy tốt, học tốt của tỉnh. Thầy giáo Trần Duy Sử, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Mặc dù không phải trường chuyên nhưng Trường THPT Phụ Dục luôn xác định công tác bồi dưỡng HSG là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, nhà trường dựa trên trình độ và kinh nghiệm của mỗi giáo viên để lựa chọn,

phân công giáo viên giảng dạy và đảm nhiệm bồi dưỡng HSG các khối lớp; chỉ đạo giáo viên tiến hành nhiều đợt khảo sát, lựa chọn những học sinh có năng khiếu và đam mê với môn học để thành lập đội tuyển. Đối với quá trình bồi dưỡng HSG, nhà trường yêu cầu giáo viên dạy đội tuyển phải xây dựng kế hoạch cụ thể; chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn thường xuyên trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm bồi dưỡng, xây dựng các chuyên đề... để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng HSG. Giáo viên, học sinh các đội tuyển đạt giải được nhà trường tuyên dương, khen thưởng kịp thời. Những năm qua, đội ngũ giáo viên của trường luôn được công nhận xuất sắc, chủ động với công tác giảng dạy, bồi dưỡng HSG; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác có hiệu quả các tài liệu giáo dục trên mạng internet để vận dụng vào bồi dưỡng cho học sinh... Nhờ vậy, kết quả thi HSG hàng năm của nhà trường luôn được giữ vững và nâng cao, đứng đầu khối THPT toàn tỉnh với 40 học sinh đạt giải cấp tỉnh (5 giải nhất, 11 giải nhì, 15 giải ba, 9 giải khuyến khích).

Đồng chí Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: Tâm lý là yếu tố rất quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Vì vậy, các cấp, các ngành và phụ huynh học sinh hãy đồng hành cùng ngành Giáo dục để động viên, khích lệ học sinh, giáo viên thi đua dạy tốt, học tốt; kịp thời biểu dương các thầy cô giáo và các em học sinh có thành tích tốt trong học tập, từ đó đưa phong trào giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển.

DẶNG ANH

ĐÔNG HƯNG Giữ bình yên cho nhân dân đón tết, vui xuân

Để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, huyện Đông Hưng đã triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT, mở đợt cao điểm thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, bảo đảm an toàn giao thông (ATGT)... trên địa bàn.

Năm 2018, Công an huyện Đông Hưng chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung giải quyết trọng điểm phức tạp tại các địa bàn... đã phát hiện, bắt 9 vụ, 9 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, 77 vụ, 112 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 134,24g ma túy các loại; đã kiểm chế, làm giảm 11% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2017; mở 4 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xóa 18 ổ nhóm (tăng 2 ổ nhóm so với năm 2017), bắt 16 đối tượng truy nã nguy hiểm (tăng 12 đối tượng so với năm 2017). Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 79,3%. Thu, hủy 27,8kg pháo, 6 súng tự chế, 351 vũ khí các loại, là năm thứ sáu liên tiếp không để xảy ra đột pháo, thả đê trôi. ANTT, an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.



Huyện Đông Hưng ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp tết.

Dự báo năm 2019, đặc biệt dịp tết có truyền của dân tộc, hàng chục nghìn lao động địa phương đi làm ăn xa trở về đón tết với gia đình cùng với hoạt động tội phạm tiềm ẩn phức tạp ngay tại địa bàn sẽ là nguy cơ gây mất ANTT, ATGT... Thượng tá Bùi Đức Thịnh, Trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết: Lực lượng công an từ huyện ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác có hiệu quả các tài liệu giáo dục trên mạng internet để vận dụng vào bồi dưỡng cho học sinh... Nhờ vậy, kết quả thi HSG hàng năm của nhà trường luôn được giữ vững và nâng cao, đứng đầu khối THPT toàn tỉnh với 40 học sinh đạt giải cấp tỉnh (5 giải nhất, 11 giải nhì, 15 giải ba, 9 giải khuyến khích).

pháp bảo đảm tốt ANTT, ATGT, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên ngay từ đầu và từ cơ sở. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động tuyên truyền, kích động, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Kiểm chế, vô hiệu hóa hoạt động của số đối tượng nguy hiểm, kiên quyết không để xảy ra khủng bố, phá hoại, đột xuất, bất ngờ. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tập trung triệt xóa các băng ổ nhóm, đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, hoạt động tin dụng đen, báo kê, siết nợ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tội phạm kinh tế... Phối hợp các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các biện

dịp tết. Mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, ATGT, tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm vi phạm, có phương án điều tiết, phòng chống ùn tắc giao thông, nhất là tại quốc lộ 10, ngã tư thị trấn Đông Hưng. Tăng cường lực lượng xuống địa bàn cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm ANTT, ATGT, phòng, chống cháy, nổ.

Ông Nguyễn Đăng Duyên, Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết: Xã đã thành lập tổ công tác ở 5 thôn; các ban, ngành, đoàn thể, các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và tham gia bảo đảm ANTT, ATGT, phòng, chống cháy, nổ.

Công an xã cùng lực lượng tăng cường của tỉnh, huyện thường xuyên tuần tra, mật phục, phát hiện, ngăn chặn các hành vi, vi phạm, kịp thời phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an huyện bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. 100% hộ dân, cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Với những biện pháp cụ thể, sát thực tế, Công an huyện Đông Hưng sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, giữ vững ổn định ANTT, bảo đảm ATGT trên địa bàn để nhân dân đón tết, vui xuân bình yên.

THU HIỀN



Huyện Đông Hưng tổ chức tuyên truyền lưu động bảo đảm trật tự an toàn giao thông.



Công an huyện Đông Hưng tổ chức tiêu hủy vũ khí tự chế.

Chuyện của cựu chiến binh Chu Văn Sáng

Nhiều cựu chiến binh (CCB) Thái Bình từng chiến đấu trong đội hình Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng - đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại chiến trường Quân khu 5 gian khổ và ác liệt mỗi lần gặp mặt lại dành cho CCB Chu Văn Sáng ở thôn Tam Đồng, xã Đông Hà, huyện Đông Hưng tình cảm yêu thương, quý trọng.

Vén mái tóc trên chòm đầu ông Chu Văn Sáng để lộ một mảng trắng, lõm sâu vào xương sọ và bảo đây là vết thương sọ não, ông kéo tiếp ống quần phải lên cao gối, một vết sẹo thâm đen đây là vết thương gãy cẳng chân phải, lại còn sức ép của bom đạn làm thủng màng não nên sưng của ông Sáng lở loét như người nghén ngãng. Thương binh hạng 2/4 Chu Văn Sáng lấy ra một túi đựng hồ sơ bệnh án mà ông vừa dứt đợt điều trị dài ngày tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 rồi nói: Đi đánh giặc chỉ bị thương không bị chết, nay bệnh án này là giấy báo tử không biết sẽ ra đi



Cựu chiến binh Chu Văn Sáng bị ung thư gan nguyên phát, trên lưng có nhiều u cục do bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin.

lúc nào... Tôi cảm tờ giấy ra viện của ông Sáng và chép lại: Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Khoa A3 (nội tiêu hóa), giấy ra viện, bệnh nhân Chu Văn Sáng, sinh năm 1949, xã Đông Hà, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan tái phát gan trái/HBV +, bệnh kèm theo xơ gan, phẫu thuật cắt gan. Trước đó, tháng 2/2017,

ông Sáng đã phải phẫu thuật cắt một phần gan. Vết thương thực thể chiến tranh được cơ quan chức năng xác nhận ông là thương binh hạng 2/4 còn vết thương không mảnh đạn xác nhận Chu Văn Sáng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, khi kéo áo phía sau lưng ông Sáng nổi đầy những u, cục thâm đen. Tháng 6/2009, Sở Lao động - Thương binh và Xã

hội tỉnh Thái Bình có Quyết định số 1054/QĐ-SLĐTBXH do Phó Giám đốc Sở Đỗ Trọng Khoa ký quyết định trợ cấp cho ông Chu Văn Sáng người đã có thời gian tham gia kháng chiến tại địa bàn Mỹ rải chất độc hóa học từ tháng 2/1968 đến tháng 7/1971. Ông Chu Văn Sáng được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mỗi tháng 717.000 đồng, nay là trên 1.900.000 đồng. Những tưởng đóng góp của ông Chu Văn Sáng cho cách mạng và được hưởng các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước như trên là phù hợp nhưng không phải vậy, mới đây, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình có thông báo dừng trợ cấp đối với ông Chu Văn Sáng và một số CCB khác của xã Đông Hà đang hưởng trợ cấp người bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh với lý do sau thực chứng các CCB này không có con bị dị dạng, dị tật. Chúng tôi chưa để cập sâu đến 8 trường hợp CCB khác ở xã Đông Hà sau thực chứng bị thông báo dừng trợ cấp của Sở Lao động - Thương binh và

Xã hội nhưng cả 8 trường hợp bị thông báo dừng trợ cấp thì người ít tuổi nhất là CCB Hoàng Văn Đào 62 tuổi có 3 năm thực chiến ở chiến trường nằm trong vùng Mỹ rải chất độc hóa học và người nhiều tuổi nhất là CCB Hoàng Văn Biên 87 tuổi có 10 năm chiến đấu ở chiến trường trong vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học. Được biết, cũng tại địa phương này có CCB nhập ngũ trước ngày 30/4/1975 hơn 1 tháng, hành quân vào tiếp quản miền Nam đã được giải phóng thì nay bản thân và con của họ vẫn đang tiếp tục thụ hưởng trợ cấp chất độc da cam/Đioxin? Đây là một nghịch lý cần phải thực chứng rõ ràng để bảo đảm sự công bằng, minh bạch của chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Ông Chu Văn Sáng nhập ngũ năm 1967, đơn vị chiến đấu Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 anh hùng, ông Sáng tham gia hàng chục trận đánh lớn nhỏ ở chiến trường tỉnh Bình Định. Theo các CCB ở Thái Bình là đồng đội của ông Sáng kể, trong chiến đấu Chu Văn Sáng dũng cảm và gan góc. Tháng 9/1969, ông Sáng đã được đơn vị cử đi báo cáo thành tích vận dụng ba chạc

đạt súng DK bắn xe tăng địch và ngăn cản bộ binh được tặng thưởng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ. Tháng 1/1970, trong trận chốt giữ Mũi Dinh, huyện Bình Tường, tỉnh Bình Định, trận này Tiểu đoàn 6 tiêu diệt 14 xe thiết giáp và xe GMC của địch đang trên đường 19 chở quân và phương tiện khí tài từ cảng Quy Nhơn tiếp ứng cho chiến trường Tây Nguyên, Chu Văn Sáng bắn cháy 1 máy bay trực thăng chở phóng sư đoàn trưởng sư đoàn Bạch Mã, sư đoàn lính đánh thuê của Nam Triều Tiên đi thị sát chiến trường. Cùng đồng đội chốt giữ Mũi Dinh, bảo vệ an toàn cho 3 đồng đội bị thương là Nguyễn Văn Biểu người Hà Bắc, Hà Văn Tỷ người Tiểu đoàn rút quân về hậu cứ và cũng chính trong trận này địch đã dùng vũ khí hóa học, bom xăng nhằm hủy diệt trận địa Mũi Dinh nhưng vẫn không chiếm được chốt do Chu Văn Sáng cùng đồng đội chốt giữ. Kết thúc trận đánh, Chu Văn Sáng được đơn vị khen tặng dũng sĩ Mũi Dinh và được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Tháng 7/1971, Chu Văn Sáng phải rời xa chiến trường, rời xa đồng đội về miền Bắc để điều trị vết thương, với tỷ lệ thương

tật mất hơn 61% sức khỏe, là thương binh hạng 2/4. Được ra Bắc điều trị vết thương, bệnh ổn định ông Sáng tiếp tục học đại học ngành lâm nghiệp và về công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình cho đến tuổi nghỉ hưu. Có mấy ai biết được Chu Văn Sáng trong kháng chiến chống Mỹ là một chiến sĩ dũng cảm, can trường tham gia nhiều trận đánh Mỹ, nguy và lính đánh thuê Nam Triều Tiên tại chiến trường Quân khu 5 gian khổ và vô cùng ác liệt. Bằng dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ diệt xe cơ giới, dũng sĩ diệt xe tăng, dũng sĩ quyết thắng, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến công của CCB Chu Văn Sáng là thực chứng để ông Sáng được thụ hưởng các chế độ ưu đãi người có công mà Đảng, Nhà nước đã quan tâm dành cho. Thế nhưng chỉ đến ít ngày nữa là đón xuân mới Kỷ Hợi, CCB Chu Văn Sáng vẫn đang lặn lội với những lá đơn tìm đến cơ quan chức năng với một câu hỏi. Thực chứng kiểu gì? Và tại sao lại cắt trợ cấp người bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin của ông? Câu hỏi dành cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình trả lời.

NGUYỄN CÔNG LIÊM (Thành phố Thái Bình)